

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒

วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชิวิน สนใหม่	ประธานสภา อบต.	ชิวิน สนใหม่	
๒	นางวิเชียร กุ่มผักแว่น	รองประธานสภา	วิเชียร กุ่มผักแว่น	
๓	นายณัฐพงษ์ ปิ่นปก	เลขานุการสภา	ณัฐพงษ์ ปิ่นปก	
๔	นายสมศักดิ์ คำตะขบ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	สมศักดิ์ คำตะขบ	
๕	นายบุญมี ประชาพันธ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	บุญมี ประชาพันธ์	
๖	นายธีรพงศ์ พูนกลาง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	ธีรพงศ์ พูนกลาง	
๗	นายถวิล ถือจันทิก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	ถวิล ถือจันทิก	
๘	นายสมาน เกาไรสง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	สมาน เกาไรสง	
๙	นายบุญมี นันทกุมาร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	บุญมี นันทกุมาร	
๑๐	นางสาวศศิวิมล บุตรศรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	ศศิวิมล บุตรศรี	
๑๑	นายศิลาพันธ์ ศรีคันทา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	ศิลาพันธ์ ศรีคันทา	
๑๒	นายประมวล โคพะทา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔	ประมวล โคพะทา	
๑๓	นางสมจิตร แซ่เฉ่า	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕	สมจิตร แซ่เฉ่า	
๑๔	นางสำเรียง โพธิ์แสน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖	สำเรียง โพธิ์แสน	
๑๕	นายเหมย เคียรนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๗	เหมย เคียรนอก	
๑๖	นางอำภรณ์ จำปา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๘	อำภรณ์ จำปา	
๑๗	นายสุรินทร์ จำปา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๙	สุรินทร์ จำปา	
๑๘	นายสมพงษ์ ไขชัยภูมิ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒๐	สมพงษ์ ไขชัยภูมิ	
๑๙	นางสุวรรณา หาญนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒๑	สุวรรณา หาญนอก	
๒๐	นางสาวพิมพ์มาดา ชุมพุทรา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒๒	พิมพ์มาดา ชุมพุทรา	

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสถาพร หลีพันธ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘		ลา
๒	นางไพฑูล กองอาสา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒		ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสำเร็จ รักษา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	สำเร็จ รักษา	
๒	นายธนัท เตียรนอก	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ธนัท เตียรนอก	
๓	นายสมหมาย จำปา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	สมหมาย จำปา	
๔	นายธนพัฑ์ บุญเย็น	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ธนพัฑ์ บุญเย็น	
๕	นางสาวยศพร อินทรารักษ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี	ยศพร อินทรารักษ์	
๖	นายณัฐฤกษ์ กุญแก้ว	รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน ปลัดอบต.	ณัฐฤกษ์ กุญแก้ว	
๗	นางสาวธนกร เหลืองอร่าม	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	ธนกร เหลืองอร่าม	
๘	นางสาวปฏิภากร สุขมณี	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ปฏิภากร สุขมณี	
๑๐	นายสมาธิ พูลศรี	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สมาธิ พูลศรี	
๑๑	นายพงศ์พันธุ์ จิตจำนง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	พงศ์พันธุ์ จิตจำนง	
๑๒	นางสาวฐิติภรณ์ หกขุนทด	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ฐิติภรณ์ หกขุนทด	
๑๓	นางสาวกมลพรรณ กมลยะบุตร	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	กมลพรรณ กมลยะบุตร	
๑๔	นางศรินันท์ ภัคดีแก้ว	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ศรินันท์ ภัคดีแก้ว	
๑๕	นางสาวพัชรินทร์ เรณูมาศ	-	พัชรินทร์ เรณูมาศ	
๑๖	นายเอกชัย ณจันทร์	-	เอกชัย ณจันทร์	

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑				
๒				
๓				

ผู้เข้าประชุม ๒๐ คน

ผู้ไม่เข้าประชุม ๒ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๖ คน

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม - คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมีมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระการประชุม ขอเรียนเชิญครับ

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายชีวิน สนใหม่ ๑. ขอแจ้งที่ประชุมทราบว่าวันนี้จะเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
ประธานสภาอบต.วังหมี่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐
มีนาคม ๒๕๖๕

นายชีวิน สนใหม่ ขอเชิญเลขานุการสภาได้อ่านรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เชิญครับ

ประธานสภาอบต.วังหมี่

นายณัฐพงษ์ ปิ่นปก

เลขานุการสภา

นายชีวิน สนใหม่

ขอความกรุณาให้สมาชิกทุกท่านดูสำเนารายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาไปพร้อมๆกัน
แล้วอ่านรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาจากครบทุกหน้า
มีท่านใดจะแก้ไขสำเนารายงานการประชุมหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีใครแก้ไขตรงไหนอีก
จะถามมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ใครเห็นว่าควรรับรอง
ให้ยกมือรับรอง ใครเห็นว่าไม่ควรรับรองให้ยกมือไม่รับรอง เชิญครับ

มติที่ประชุม รับรอง ๒๐ เสียง ไม่รับรอง - เสียง ลา ๒ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระตุ้นถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เรื่องเสนอใหม่

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๕

นายชีวิน สนใหม่

ประธานสภา

การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ
เพื่อพิจารณา เห็นชอบต่อไปครับ

นายสำเริง รักษา
นายกอบต.วังหมี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเสนอญัตติ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี เพื่อขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส่วนรายละเอียดขอให้ทาง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดต่อไปครับ

นายสมาธิ พูลศรี
นักวิชาการเกษตรฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมขอชี้แจงรายละเอียด เพื่อขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ ครับ

หลักการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบล
ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา
ตามมาตรา ๔๖ แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

เหตุผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี จึงเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว)

นายชินัน สนใหม่
ประธานสภาอบต.

มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ
ผมจะขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอมติครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๒๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง ลา ๒ ท่าน

๕.๒ พิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่เพื่อเข้าทำ
ประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

นายชีวิน สนใหม่
ประธานสภาอบต.

การพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่เพื่อเข้าทำประโยชน์
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ขอให้ทางบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด ชี้แจงรายละเอียดครับ

นางสาวพัชรินทร์ เรณูมาศ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ดิฉัน นางสาวพัชรินทร์ เรณูมาศ ผู้ประสานงานของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
ตามหนังสือดังกล่าว เอกสารแนบตามวาระ ๔.๔ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
(มหาชน) ได้ขอความเห็นชอบจากสภาอบต.วังหมี่เพื่อเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยได้รับโอนเสาสัญญาณสื่อสารซึ่งติดตั้งอยู่
เดิมมานานแล้ว ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ที่ป่าไม้ตั้งอยู่โดยยังไม่มีหลักฐาน
การอนุมัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งเห็นชอบให้หน่วยงานรัฐได้
เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด โดยให้หน่วยงานดำเนินการขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ภายใน ๑๘๐ วัน

นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ซึ่งบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังที่ส่งมาด้วย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
(มหาชน) จึงขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขออนุญาตจาก
กรมป่าไม้เพื่อเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้เมื่อได้รับ
อนุญาตจากกรมป่าไม้ ทางบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) จะเข้าปรับปรุงสัญญาณ
สื่อสาร เพื่อให้คลื่นสัญญาณครอบคลุมทุกพื้นที่สำหรับการบริการประชาชนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ท้ายนี้ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ให้ความเห็นชอบจาก
สภาอบต.วังหมี่ต่อไป ขอขอบคุณค่ะ

นายชีวิน สนใหม่
ประธานสภาฯ

ขอให้ท่านรองปลัดอบต.วังหมี่ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ครับ เชิญครับ

นายณัฐฤกษ์ กุญแก้ว
รองปลัดอบต.วังหมี่

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ในส่วนของทางหน่วยงาน บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด ได้มีหนังสือเสนอมาที่อบต.วังหมี่
เพื่อให้ทางอบต.วังหมี่เสนอญัตติต่อสภาอบต.วังหมี่ เรื่อง ขอความเห็นชอบขอความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่เพื่อเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
โดยหลักของกฎหมายนะครับ ก่อนจะขอเห็นชอบจากทางสภาอบต.วังหมี่
ขอให้ทางบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด ได้ชี้แจงเกี่ยวกับผลกระทบที่จะมีต่อชุมชนหรือ
ทางอบต.วังหมี่หรือไม่ครับ เชิญครับ

นายเอกชัย ฌจันทร์

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมในนามตัวแทนของ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด ซึ่งสังกัดกระทรวงดิจิทัล

ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ในการดำเนินการขออนุญาต เราเริ่มขออนุญาตตามที่ท่าน
พัชรินทร์ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้ว เอกสารตามกรมป่าไม้ร้องขอความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สังกัดดูแลที่เสาโทรคมนาคมตั้งอยู่
ในส่วนของเสาโทรคมนาคมที่กำกับการดูแล ของตำบลวังหมี่ก็มีเสา ๑ ต้น รหัส NMA๐๓๕๙
NMA หมายถึงจังหวัดนครราชสีมา เป็นเสา DTAC ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันกำแพง
หมู่ที่ ๑๒ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เรียกว่าเขตป่าภูเขาหลวงนครศรี
ก่อนจะถึงร้านอาหารครัวต้นเขื่อน จากอบต.วังหมี่
ประมาณ ๕ กิโลเมตร เป็นเสาสี่เหลี่ยมทาสีขาวสลับกันอยู่ทางขวามือ เป็นเสาโทรคมนาคม
ของ DTAC เบื้องต้นตามมติคณะรัฐมนตรี ทำให้เราเข้าขออนุญาตในการตรวจสอบการ
ก่อสร้าง ซึ่งเสาต้นนี้สร้างเมื่อมาประมาณเกือบๆ ๒๐ ปีมาแล้ว
เราหน่วยงานภาครัฐซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของหน่วยงานการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ
เรียกกันว่า กสทช. ระเบียบการปลูกสร้างหรือการก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะความสูงของเสา
และความแข็งแรงของเสา และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ทาง กสทช. ก็มีระเบียบของการวิจัย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่สามารถกระทบกับสมองของผู้ใช้บริการในระแวกนั้นได้
ซึ่งเป็นผลวิจัย เราสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทางอินเทอร์เน็ตได้ครับ
โดยปกติความถี่ของสัญญาณอยู่ในระนาบความสูงที่ประมาณ ๖๐ เมตร
สัญญาณจะอยู่กับขนานไปกับพื้น ไม่ได้ตั้งลงมาที่หลังคาบ้าน ซึ่งผลกระทบในด้านนี้ก็ไม่น่าจะ
มีผลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปกระทบต่อสมองของผู้ใช้บริการนั้นๆ
และส่วนของผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของป่า หลังจากที่เรารับความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่แล้ว เราจะนำเอกสารไปยื่นต่อกรมป่าไม้ ทางกรมป่าไม้ก็จะส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ ว่าเสาที่เราก่อสร้างมันไปกระทบกับต้นไม้ป่าสงวนหรือ
อยู่ในลุ่มน้ำอะไรต่างๆ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้จะออกมาสำรวจอีกครั้งครับ ซึ่งปัญหาที่กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ผมรับรองได้ว่าทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาไม่ยอมให้ผ่านอยู่แล้วถ้าเกิดมันมีผลกระทบ
กับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกระผมขอมาชี้แจงเรื่องขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังหมี่เพื่อนำเอกสารไปยื่นต่อกรมป่าไม้ต่อไปครับ ขอบขอบคุณครับ

นายชิวิน สนใหม่
ประธานสภา

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒ เจ้าของพื้นที่ มีข้อสงสัยหรือไม่ หากมีข้อสงสัย
เรียนเชิญสอบถามได้เลยครับ

นายศิวานนท์ ศรีคันธา
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒

เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมขอสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบที่จะมีต่อชุมชนครับ จะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่อยู่
ใกล้เคียงหรือไม่ครับ เพราะได้รับข้อมูลจากชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงว่ามีเสียงดัง
มาจากบริเวณที่ตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ของ Dtac ครับ อยากทราบว่า จะเป็นอันตราย
ต่อชาวบ้านที่อยู่ใกล้เสาสัญญาณหรือไม่ครับ และขอสอบถามอีกเรื่องครับ
เรื่องสายเคเบิลต่างๆ ที่ห้อยระโยงระยาง ทำให้ชาวบ้านละแวกนั้นเดือดร้อน
ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนน ไม่ทราบว่า จะร้องเรียนไปที่หน่วยงานไหนได้ครับ

นายเอกชัย ฌจันทร์

ผมขอตอบข้อซักถามท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒ ครับ กรณีที่ว่าเกิดเสียงดังนั้นครับ
ผมวิเคราะห์ว่าน่าจะเกิดจากคอมเพรสเซอร์แอร์นั้นครับที่อยู่ที่เสา ถ้าใช้ไปนานๆ
พอพัดลมหมุนจะทำให้เกิดเสียงดังอยู่แล้วครับ ผมจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขให้ครับ

นายสำเริง รักษา
นายกอบต.วังหมี่

ส่วนคำถามอีกข้อที่ว่าสายระโยงระยาง ตรงนั้นเป็นสายสื่อสารของโทรคมนาคม ซึ่งประกอบไปด้วยสายของ DTAC TRUE AIS ฯลฯ ปรกติการขออนุญาตด้านสายสื่อสาร ก็ขออนุญาตจากการไฟฟ้าอยู่แล้วครับ ซึ่งการไฟฟ้าก็เรียกเก็บต่อต้นต่อปีตรงนั้นอยู่ในระเบียบกฎหมายที่การไฟฟ้ากำหนดไว้ ถ้าสายหลุดหรืออุปกรณ์การจับยึดเกิดการเสื่อมสภาพทำให้สายสื่อสารล่องลงมา ตรงนี้ให้ไปร้องขอที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่สังกัดดูแลทางการไฟฟ้าทำการเรียกเก็บค่าเช่าจากทุกหน่วยงานที่มายึดต่อกับเสาไฟฟ้าตรงนั้นอยู่แล้ว ให้ไปร้องขอต่อการไฟฟ้าได้เลยครับ ขอขอบคุณครับ

นายชีวิน สนใหม่
ประธานสภาอบต.๗

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ครับ

นายสมศักดิ์ คำตะขบ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมมีข้อซักถามเกี่ยวกับสายเคเบิลที่ห้อยตามท้องถนนต่างๆ ทางผู้ประสานงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด ได้แจ้งว่าเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าที่ต้องมาดูแล ซึ่งเราจะได้ทราบไว้ ถ้าหากเกิดปัญหาสายเคเบิลต่างๆ ห้อยลงมาที่ถนนทำให้เกิด ความเดือดร้อนและเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรบนท้องถนนเราสามารถจะร้องเรียนไปทาง หน่วยงานได้และเราก็รับทราบแล้วว่าเป็นหน่วยงานของการไฟฟ้าครับ ขอขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ

นายชีวิน สนใหม่
ประธานสภาอบต.๗
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๒๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง ลา ๒ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องอื่นๆ

นายชีวิน สนใหม่
ประธานสภาอบต.

ในวาระนี้มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามี เรียนเชิญครับ

นายบุญมี ประชาพันธุ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอเรียนเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ ในส่วนที่เป็นไปได้ สำหรับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ใน ๒๐ ปีที่ผ่านมาเรายังไม่เห็นรูปธรรมจากงบประมาณ จากขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในส่วนของแผนพัฒนาของตำบลเรา ไม่ทราบว่าติดขัดอะไร ไม่เคยเห็นงบประมาณของอบจ.ตกมาในพื้นที่เราแบบเป็นรูปธรรม สักที ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบนะครับ ผมอยากฝากถึงผู้บริหารนะครับว่า จากหมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๒๒ มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาดูแล และขอให้เป็นถนนคอนกรีตนะครับ ผมอยากให้เป็นรูปธรรมสักทีครับ เนื่องจากเรื่องงบประมาณของเรามีจำกัดหากมอบให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดดูแล น่าจะดีกว่าครับ ขอขอบคุณครับ

นายสำเริง รักษา
นายกอบต.

ในเรื่องงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เราไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง งบประมาณได้ ปีนี้เราได้ทำเรื่องเสนอของบประมาณไปแล้ว

แต่ติดขัดเรื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้รองรับไว้หลายโครงการ
ณ วันนี้เราเลยไม่ได้รับการพิจารณาโครงการที่ทำเรื่องเสนอไปครบทุกโครงการครับ
อีกอย่างที่เป็นปัญหา คือโครงการทุกโครงการที่ผ่านมา ไปดำเนินการในสถานที่
ที่ชาวบ้านไม่ได้รับประโยชน์ ในการเสนอโครงการถ้าชาวบ้านไม่ได้รับประโยชน์ผมจะ
ไม่ทำเรื่องเสนอโครงการไปนะครับ ขอขอบคุณครับ
ผมขอฝากเรื่องถนนหินคลุกบ้านคลองใบพัดครับที่เคยได้ทำเรื่องเสนอไปยังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแล้ว ผมได้ติดตามเรื่องนี้ไปแล้วว่ามีงบประมาณมาแล้ว
และไม่ทราบว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ
ฝากให้ผู้บริหารตามเรื่องนี้ให้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายบุญมี ประชาพันธุ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

นายสำเริง รักษา
นายกอบต.วังหมี

ผมจะติดตามเรื่องดังกล่าวให้แน่ครับ ว่าดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว
และอีกเรื่องที่ให้กำหนดให้ชัดเจนว่าเส้นทางไหนจะมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาดูแล โครงการเกินศักยภาพที่ทำเรื่องเสนอไป ๑๘ โครงการ
อาจจะได้ไม่ครบทั้งหมด เพราะขึ้นอยู่กับพิจารณาของหน่วยงานที่เราทำเรื่อง
เสนอไปครับ เรามีบรรจุไว้ในแผนแล้ว เราสามารถยื่นเรื่องของงบประมาณในคราวถัดไป
ได้ครับ ในส่วนเรื่องถนนที่ส่งมอบให้กับกรมทางหลวงชนบทดำเนินการส่งมอบสายทาง
และทำข้อตกลงไปแล้ว ๑ เส้น คือ
เส้นบ้านท่าวังไทร - บ้านโนนสาวเอ้ ส่วนถนนเส้นบ้านวังศิลา - วังขอน
เปลี่ยนเป็น บ้านคลองใบพัดเชื่อมต่อบ้านหนองไม้แดง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบล
วังกะทะ จะเป็นผู้ประสานเรื่องนี้เสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจะดำเนินการส่งเรื่องต่อไปยัง
แขวงกรมทางหลวงชนบทครับ ผมมีเรื่องนำเรียนเท่านั้นครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมศักดิ์ คำตะขบ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑

ผมขอนำเรียนเรื่องถนนเส้นรีสอร์ท หอยเข้าไปทางวัดวังหมี เขาจะทำถนนลาดยาง
บริเวณนั้นครับ แต่มีปัญหาขัดแย้งกัน กลุ่มผู้ขัดแย้งนั้นได้ทำการยกเลิกโครงการที่จะทำ
ถนนลาดยางเส้นนั้นไปครับ แต่มีท่านที่เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้
พร้อมจะยื่นมือมาช่วยเพื่อให้โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งท่านเป็นคนประสานงาน
ของงบประมาณไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ครับ แต่ทางผู้ประสานงาน
ท่านขอให้ช่างของอบต.วังหมี ดำเนินการเขียนแบบเพื่อเสนอโครงการให้ครับ
เพื่อเป็นประโยชน์ของชาวบ้านผมเลยขอนำเสนอเรื่องนี้ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาครับ
ขอขอบคุณครับ

นางสาวพิมพ์มาดา ชุมพุทรา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒๒

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ดิฉันขอสอบถาม เรื่อง ถนนสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านที่ได้ยื่นเอกสารมาถึง
อบต.วังหมี ไม่ทราบว่าดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วคะ และโครงการถนนคอนกรีตฯ
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วคะ
ขอขอบคุณคะ

นายสำเริง รักษา
นายกอบต.วังหมี

ผมขอตอบข้อซักถามท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒๒ นะครับ
เรื่อง ถนนสาธารณะประโยชน์ที่ทางหมู่บ้านได้ยื่นเรื่องเสนอมายังอบต.วังหมี
น่าจะยังเสนอมาไม่ถึงนายกนะครับ ผมจะตามเรื่องให้แน่ครับ
และจะแจ้งให้ทราบในการประชุมประจำเดือนครับ ในส่วนโครงการ

นายบุญมี ประชาพันธุ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของหมู่ที่ ๒๒ ตอนนี้อยู่ในการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ อยู่ครับ
เรื่องการส่งมอบถนนให้กับกรมทางหลวงชนบทนะครับ ในเส้นทางศิลา - วังขอน
ให้เปลี่ยนเป็นเส้นทางศิลา - โนนสาวเอ้ เพราะว่าจะได้อยู่ในตำบลเดียวกัน
ถ้าเราไปเชื่อมต่อเส้นทางวังขอนมันจะยากครับ จะต้องมีการทำประชาคมที่ตำบลละเรียง
มันจะทำให้มีขั้นตอนเพิ่มมากขึ้นครับ จึงขอเปลี่ยนชื่อถนนเป็น
เส้นทางศิลา - โนนสาวเอ้ ครับ ผมขอขอบคุณทางสภา ด้วยนะครับที่เห็นชอบในการ
ยกถนนเส้นดังกล่าวให้กับกรมทางหลวงชนบท ขอขอบคุณครับ

นายชีวิน สนใหม่
ประธานสภาฯ

นัดประชุมประจำเดือน วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
การแต่งกาย ชุดสุภาพ ครับ
มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
กระผมขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิดประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕